

## ชาวไร่-โรงงานลุ่นเปิดหีบอ้อยต้นธ.ค. ยุติศึกขัดแย้งต้นตั้ง"กอน."ถกสิ้นพ.ย.

ผู้จัดการรายวัน360 - ชาวไร่อ้อย และ โรงงานน้ำตาลทั้งความขัดแย้งปัญหา "กาก อ้อย" คาดหวัง "กอน." จะหารือได้ภายใน ปลายเดือน พ.ย.นี้เพื่อทยอยเดินหน้าเปิด หีบอ้อยต้น ธ.ค. โดยเร็วสุดวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ประเมินเบื้องต้นอ้อยแต่ละระดับ 100 ล้าน ตัน ให้นำท่วมทำอ้อยบางส่วนได้รับผล กระทบ ขณะที่โรงงานส่ง 7 รายชื่อเป็น กรรมการ "กอน." ย้ำไม่ได้แตกแยก

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนัก งานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยมั่นใจว่าจะมีการ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย(กอน.) ให้ครบองค์ประชุมโดย เฉพาะในส่วนขอรายชื่อตัวแทนฝ่ายโรงงาน ที่ได้ส่งมาใหม่แล้วหลังจากที่ได้ลาออกไป ก่อนหน้านี้เพื่อเดินหน้าประชุมไม่เกินสิ้น เดือน พ.ย. ซึ่งมีวาระสำคัญหลายเรื่องที่ต้องเร่งสรุปโดยเฉพาะการเปิดหีบอ้อยใน ฤดูหีบปี 2565/66 ภายในต้นธันวาคมนี้

"ทราบว่าขณะนี้ทางฝ่ายโรงงานได้ ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการใน กอน.แล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเห็นชอบ และเวียนให้ รมว.พาณิชย์ และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เห็นชอบ ก็คิดว่าน่าจะ แล้วเสร็จเร็วๆ นี้และประชุมได้ภายในสิ้น เดือน พ.ย. เพื่อที่จะเดินหน้าเปิดหีบอ้อย โดยคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม เป็นต้นไป แต่ก็คงขึ้นอยู่กับที่ประชุมเป็น สำคัญซึ่งเร็วสุดก็อาจจะเป็นวันที่ 1 ธ.ค." นายนาธิปกล่าว

สำหรับฤดูหีบปี 65/66 หากมอง ปริมาณอ้อยเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับ 100 ล้านตัน แต่จะสูงไปสู่อะดับ 106-110 ล้านตันหรือไม่ยังคงต้องติดตามเนื่องจาก ยอมรับว่าบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะ หนาว และอีกส่วนมาจากราคาราคาปุ๋ยเคมีที่ สูง ทำให้ชาวไร่บางรายบำรุงรักษาอ้อยต่ำ

อย่างไรก็ตาม กรณีปัญหาที่โรงงาน น้ำตาลทรายคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยและ

น้ำตาลทราย ฉบับแก้ไข ที่มีการเพิ่ม "กาก อ้อย" ในบทนิยามในผลพลอยได้ เพื่อเป็น ผลิตภัณฑ์นำมาแบ่งปันรายได้จนนำไปสู่ การลาออกจาก "กอน." และคณะทำงานชุด ต่างๆ นั้นเชื่อว่าทุกอย่างจะสามารถหารือกัน ได้เพราะ "กากอ้อย" ถือเป็นวัตถุดิบและ การนำมาแบ่งปันรายได้เป็นการคำนวณส่วน ที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลทรายเท่านั้นจึง ไม่ได้มากอย่างที่ป็นข่าว

"ชาวไร่อ้อยก็ยังแสดงจุดยืนในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. อ้อยฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจา นุเบกษา ซึ่งบทบาทของกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย(กท.) ยังมีอยู่เพื่อทำหน้าที่รักษา เสถียรภาพราคาน้ำตาลทราย ส่วนบริษัทอ้อย และน้ำตาลทรายไทย จำกัด(อนท.) ก็เพื่อ ให้ชาวไร่ได้นำน้ำตาลทรายดิบ 8 แสนตัน มาบริหารทำราคาขายเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการไปคำนวณราคาอ้อย หากยกเลิกตาม ที่โรงงานบางส่วนแสดงความเห็นก็เท่ากับ จะย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิมก่อนมี พ.ร.บ. อ้อยปี 2527 คือการไม่ยอมรับราคาโรงงาน ที่กำหนด" นายนาธิปกล่าว

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่ โรงงานน้ำตาลทรายได้ส่งรายชื่อ ผู้แทนที่จะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการใน "กอน." แล้วจำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. นายผรินทร์ อมาตยกุล 2.นายพีรย์พล ชินธรรมมิตร 3.นายสมชาย สุวจิตตานนท์ 4. นายประยูร เจนลาภวัฒน์กุล 5. นายอิสสระ ทวีลเติม ทรัพย์ 6. นายวิรัตน์ ทวีปิยมภรณ์ และ 7. นางสาวณิชา อัญญาทร ทั้งนี้ เพื่อที่จะเดิน หน้าการหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 65/66 ที่ คาดว่าจะเป็นวันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นอย่างรวดเร็ว

"ก็คงมีหลายเรื่องที่จะต้องเร่งพิจารณา เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ กรณีที่มีการระบุ ว่าโรงงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มระหว่างโรงงาน ขนาดใหญ่ที่ส่งรายชื่อเข้ามา กับโรงงานขนาด เล็กนั้นในเรื่องนี้ได้มีการหารือและทำความเข้าใจกันได้ไม่ได้เป็นปัญหาหรือแตกแยก อะไร ส่วนจุดยืนในเรื่องกากอ้อยก็คงจะ ต้องมาว่ากันอีกครั้ง" แหล่งข่าวกล่าว.